

# Trại HỌp BẠN Ngành Thiếu SẮP SẴN 2018

Tin: *Thảo Ly Ảnh: Hồ Đăng*

Đã 43 năm trôi qua kể từ năm 1975, Hướng Đạo Việt Nam mới có Trại HỌp BẠN Ngành Thiếu lần đầu tiên được tổ chức mang tên SẮP SẴN từ Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 đến Thứ Hai ngày 3 tháng 9, năm 2018 tại Trại Trường Mataguay Scout Ranch, 27955 CA-Hwy 79, Santa Ysabel, CA 92070 do các Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức.

Trại có con số vượt ngoài dự định là 462 trại sinh từ 7 Liên Đoàn Hướng Đạo là Hoa Lư, Hồng Bàng, Hùng Vương, Lam Sơn, Trùng Dương, Văn Lang và Vạn Kiếp. Trại cũng có sự góp mặt khá đông đảo của hơn 40 Hướng Đạo Trưởng Niên.

Trại trường Mataguay thật tuyệt vời, với độ cao trên 3000 ft, gió hiu hiu thổi ban ngày khoảng 80 F rất mát mẻ so với nhiệt độ mùa hè tại tiểu bang California cùng thời điểm. Ban đêm, trời hơi se lạnh khoảng 60 F. Các Trưởng Niên được ngủ trong nhà trong khu Conference Center. Các Đoàn Sinh thì cắm trại ngoài trời tại Mountain Man Meadow.

Ngày thứ Bảy, lễ chào cờ khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ sáng, có sự tham dự của bà Erica Audette-Shotwell, District Director of San Diego Imperial Council và chồng, cùng ông John Kind, Commissioner của San Diego Imperial Council. Về phía Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam có Trưởng Trần Xuân Đức, Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Tổng Thư Ký Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ Nguyễn Tammy, Kiểm Soát Viên Tài Chánh Trưởng Bùi Văn Khanh, Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương và Bầu Cử Trưởng Nguyễn Tư Nhân, Trưởng Ban Tu Thư Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Ban Phát Triển Trưởng Trần Chí Hồng Tiên, Ủy Viên Trang Nhà Trưởng Tô Lân, Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, cố vấn Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Liên Đoàn Trưởng và đại diện các Liên Đoàn Hồng Bàng, Hoa Lư, Hùng Vương, Lam Sơn, Trùng Dương, Văn Lang và Vạn Kiếp. Lần này có sự tham dự của Hướng Đạo Trưởng Niên như Làng Bách HỌp Quảng Tế, Làng Bách HỌp Vùng Vịnh, Làng Bách HỌp San Diego, Làng Bách HỌp Hồng Bàng, Làng Bách HỌp Vạn Kiếp và Gia Đình Bách HỌp Nam Cali. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, Trại Trưởng Trại SẮP SẴN là Trưởng Nguyễn Trí Tuệ giới thiệu trại phó sinh hoạt là Trưởng Nguyễn Christopher, Trưởng phó Điều Hành là Trưởng Tô Lân, và Trại phó

hành chánh là Trưởng Vân Khanh. “Mục đích của Trại là để các Trưởng trẻ (Junior Leaders) các Liên Đoàn có dịp làm quen và làm việc chung với nhau, tạo nên mối thân tình và sẽ dễ dàng tổ chức các kỳ trại sắp tới như Trại Hẹn Bạn Đội Trưởng-Đội Phó, Trại Miền Liên Kết, Trại Thăng Tiến. Đây cũng là những bước đầu các Trưởng chúng ta từ từ chuyển lứa về cho các thế hệ kế tiếp, gìn giữ cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam tiếp tục phát triển.” -Trại Trưởng Nguyễn Trí Tuệ trình bày. Sau cùng là chụp hình lưu niệm với kỳ đài (phải gọi là kỳ đài do Liên Đoàn Lam Sơn thực hiện) và Cổng trại (cũng do Liên Đoàn Lam Sơn dựng lên). Chương trình sinh hoạt trại lần này do các em Thiếu Phó, Thanh Sinh và Đội Trưởng Nhất điều hành bao gồm trò chơi lớn, lửa trại, thủ công trại...hoàn toàn do các em Trưởng trẻ (Junior Leader) như Thiếu Phó (Asst. Scout Master), Thanh Sinh (Venturing Crews), Đội Trưởng Nhất (Senior Patrol Leaders) và Phụ Tá Đội Trưởng Nhất (Asst. Senior Patrol Leader) của các Liên Đoàn tham dự hoạch định, “Sắp Sẵn” và điều hành. Trại có sự kết hợp hài hòa giữa những truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam và một số những trò chơi mới, phù hợp với các lứa tuổi của các em hiện nay khiến các em rất thích. Lúc 11 giờ trưa có cuộc thám du Trại Lạc Đà cho một số Trưởng Niên và Phụ Huynh tham dự. Những Phụ Huynh nào không đi thăm Trại Lạc Đà ở lại tham dự trò chơi Đố Nhạc có thưởng do một thân hữu tổ chức. Buổi chiều, sau giờ ăn trưa, các em bắt đầu trò chơi lớn cho 32 Đội mà mỗi Đội bao gồm những thành viên từ các Liên Đoàn. Buổi lửa trại tối thứ Bảy do các em được hướng dẫn theo đúng truyền thống Hướng Đạo Việt Nam gồm có Gọi Lửa, Mời Lửa và Nhảy Lửa. Khai mạc buổi lửa Trại, Trưởng Tuệ nhắn nhủ các em rằng mỗi khi các em có dịp nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp hãy luôn nhớ rằng phong trào Hướng Đạo giúp các em gắn lại với nhau và mình là Hướng Đạo Việt Nam.

Ngày Chủ Nhật, có giờ tinh thần cho tất cả các Đoàn Sinh (Scout own) từ 8:15 đến 8:45. Sau đó, bên Công giáo có thánh lễ lúc 9:00 ngay tại trại và bên Phật Giáo có buổi thuyết giảng do Trưởng Lê Anh Dũng điều hành.

Trại bế mạc vào sáng thứ Hai ngày 3 tháng 9, 2018. Có hơn 50 em Staff được nhận những món quà nho nhỏ. Trại cũng trao tặng Hướng Đạo Trưởng Niên và các Liên Đoàn tham dự trại một khung hình có đầy đủ 8 huy hiệu các Liên Đoàn và huy hiệu Trại làm kỷ niệm. Trại kết thúc thành công vào 11 giờ sáng. Theo các ý kiến thăm dò từ các em về Trại Sắp Sẵn thì hầu hết các em đều rất thích các sinh hoạt của trại. Đây cũng là bước khởi đầu để Hướng Đạo Việt Nam có các Trại Hẹn Bạn Ngành Thiếu Sắp Sẵn kế tiếp trong tương lai.





Ngày thứ Bảy, lễ chào cờ khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Kỳ đài do các em thiếu sinh Liên Đoàn Lam Sơn phát họa và thực hiện, lá cờ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tung bay trong gió. Trong dịp này, Trại Trưởng Nguyễn Trí Tuệ đã nhắc nhở các em thiếu sinh nên luôn nhớ rằng chúng ta là Hướng Đạo Việt Nam. (Ảnh Hồ Đăng)



Đã có hơn 400 thiếu sinh tham dự trại họp bạn Hướng Đạo Ngành Thiếu, trại Sắp Sẵn 2018. Trại được tổ chức lần đầu tiên từ Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 đến Thứ Hai ngày 3 tháng 9, năm 2018 tại Trại Trường Mataguay Scout Ranch, 27955 CA-Hwy 79, Santa Ysabel, CA 92070 do các Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức. Trong hình, các em đã thật hào hứng, thật thích thú trong các sinh hoạt của trại. (Ảnh Hồ Đăng)